

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittirom@uobkayhian.co.th

# WHAUP – ถ้ายืนก่อน อ่อนอย่ายุบ

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

## ที่มาที่ไป...

เป็นหนังสือวันกันเลยนะครับ สำหรับ ตลาด หรือ SET Index ในวันศุกร์เช้า ยังเห็นอาการดีๆ แต่มาช่วงบ่าย พาวารมณไปอีกด้านหนึ่งกันเลยทีเดียว ก็อย่างว่าแหละครับ ตลาดในวันศุกร์ มักจะมีอะไรให้เห็นบ่อยๆ... ไม่ใช่สถานการณ์ที่ปกติหนัก ก็อย่างว่าแหละ ถ้าอะไรไม่ยากถือกันแน่น ขายได้ขายก่อน ไม่อยากจั่วลม หรืออะไรก็ตาม หักแก๊งกำไรระยะสั้น ก็มักจะออกแนวนี้กันทั้งนั้น แล้วยิ่งในสัปดาห์นี้ ก็ต้องมาตามมาตรการต่างของภาครัฐ จะยังเข้มงวด หรือผ่อนปรนกันมากแค่ไหน... การขึ้นก่อนและอ่อนตัวตามของตลาดในวันศุกร์ จะพาให้อ่อนใจตามมาอีกระลอกหรือไม่ ก็ต้องว่ากันตามเงื่อนไขของการแกว่งตัว แนวรับแนวต้าน ก็ดูกันไว้ดีๆ หนอยก็แล้วกัน เรียกว่า แม้จะดูดีในแนวโน้มทางเทคนิคระยะสั้น แต่ก็ต้องขอเอาคำกล่าวที่ว่า ไม่ประมาท การร่อยท่าตก มาใช้ด้วยชะง่อนก็ดีเหมือนกัน... เอาชั๊ด กันเลยก็ได้นะครับว่า ระดับที่ไม่ควรต่ำกว่าอย่างแรงๆ เลยนั้น แนนอนละครับ 1200 เนี่ย ต้องเป็นแนวรับสำคัญ เรียกว่าเป็นแนวรับของรอบ หรือ ของการแกว่งตัวในภาพหลักเลยก็ว่าได้ ซึ่งที่เราหวังไว้ก็คือ การแกว่งตัวน่าจะต้องอยู่ในกรอบ 1200 ถึง 1300 ไปสักระยะก็ได้ หรือ ประมาณ 2-3 สัปดาห์ จะอยู่ในกรอบนี้ก่อนก็ไม่ว่าอะไรกันนะครับ... แต่ที่เราอยากเห็นก็คือ 1300 เนี่ย เหมือนยังไม่มีแววเอาเสียเลย ซึ่งถ้าจะมีแววนั้นในสัปดาห์นี้ เราก็ต้องขอให้การแกว่งตัวใดๆ ก็ตาม ถ้าจะเกิดการอ่อนตัว ต้องลงไม่ต่ำกว่า 1240 ไว้ก่อน ไม่เช่นนั้น คงได้เห็น 1200 อีกทีหนึ่งแน่ แล้วยิ่งจะเสี่ยงสูงขึ้น เพราะอาจจะหลุด 1200 ตามมาเอาหน้าชื้อๆ

## ดูตามเกม...

ถ้าเล่นเกมทางขึ้นก่อนนั้น เป็นเรื่องที่ดี ยิ่งถ้าขึ้นไกลๆ จากตรงนั้นหนอย ยิ่งดี เพราะเมื่อถึงเวลาอ่อนตัวจากการ ขึ้นป้าย XD แล้วนั้น ก็หวังว่าจะยืนที่เส้น Neck Line ได้อยู่หนอย

**แนวรับ** : ... 4.52-4.50 น่าจะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดในโครงสร้าง

**เป้าหมาย** : ... 4.80-4.90 หรือ อาจจะมีลุ้นได้ถึงระดับ 5.00

Price Chart...(WHAUP)



## ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

**กราฟราคาหุ้น WHAUP...** อย่าลืมละครับว่า ป้าย XD จะอยู่วันที่ 30 เม.ย. ซึ่งถ้าขึ้นได้ก่อนในต้นๆ สัปดาห์ แล้วพอวันขึ้นป้าย มีการอ่อนตัวลงมา แล้วไม่ต่ำกว่า 4.52 (หรือ ไม่หลุด 4.50) การถือระยะกลางๆ ขึ้นไป ก็ยังถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจ เรียกว่า ชื้อแล้วเอา XC แล้วอ่อนตัวลงมา ในวันขึ้นป้ายแล้วนั้น เราอาจไม่ขาย เรียกว่า ถือรอลุ้นการขึ้นต่อเนื่อง แบบได้ XD ฟรีๆ เลยอะไรทำนองนั้น แล้วถ้าเป็นอย่างที่กล่าวมานี้ได้จริงๆ นั้นอาจจะแปลว่า หุ้น WHAUP ได้ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว ก็เป็นไปได้ รูปแบบราคา หรือ Price Pattern กลับตัว ก็จะเป็นไปได้อย่างที่ตำราว่าไว้... จริงๆ แล้ว ถ้าจะเอาจริง... ไม่ต่ำกว่า 4.20 นั้น ก็ถือว่าไม่เสียหายนะ (แต่ลืกลไป)